

มรภ.พบจุดต่ำสุดเด็กราชภัฏลดฮวบ2ปีติดต่อกัน

นำเสนอเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561

ประธานทปอ.มรภ.เผยกลุ่มราชภัฏพบจุดต่ำสุดเด็กลดมา 2 ปีแล้ว พร้อมปรับหลักสูตรบูรณาการเรียนและทำงานในสถานประกอบการ

วันนี้ (25ธ.ค.) ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)อุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) กล่าวถึงสถานการณ์จำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนในมรภ.ทั่วประเทศ ว่า ขณะนี้ผู้สมัครเข้าศึกษา มรภ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือที่แคส ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน พบว่า จำนวนผู้สมัครในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ยังได้รับความนิยมมีผู้สมัครเรียนจำนวนมาก ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่า สถานการณ์ของ มรภ.ทั่วประเทศจะมีปัญหาหรือไม่ ต้องรอผลการรับสมัครรอบที่ 2 โควตา ประมาณ เดือน ก.พ.-มี.ค.62 ก่อน ถึงจะรู้ว่าเราจะประสบปัญหาหนักเหมือนที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงหรือไม่

ผศ.ดร.เรืองเดช กล่าวต่อไปว่า การที่ ทปอ.แสดงความกังวลว่าปี 2562 จะเป็นปีเฟ้อจริงของมหาวิทยาลัยไทยและจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษานั้น มรภ.ก็มีการเตรียมการหลายอย่าง เช่น การปรับหลักสูตร หรือ ปิดบางหลักสูตร แต่เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนของ มรภ.กับ มหาวิทยาลัยเดิมสังกัด ทปอ. เป็นคนละกลุ่มกัน นักศึกษาของ มรภ.อยู่ในชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการเรียนในภูมิลำเนาตนเอง ไม่อยากย้ายไปเรียนที่อื่น ก็จะทำให้เขาเรียนกับ มรภ.

“มรภ.ติดตามสถานการณ์และห่วงใยกรณีเด็กลดและเข้าเรียนในมรภ.มาตลอด พบปัญหาเด็กลดลงอย่างฮวบฮาบ มาตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของ มรภ. คงมาถึงจุดต่ำสุดแล้ว ส่วนปี2562 ก็คงไม่ลดลงไปกว่านี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แนะนำให้มรภ.ผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต เรียกว่า หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน หรือ Work Integrated Learning (WIL) โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ นำนิสิตนักศึกษาเขาไปเรียนและทำงานในสถานประกอบการ เป็นเวลา 2 ปี เมื่อนักศึกษาเรียนจบ สถานประกอบการก็สามารถคัดเลือกคนเขาทำงานได้ เพราะเห็นแววตั้งแต่เรียน โดยหลักสูตรนี้ เช่นสาขาวิชาชีพ เช่น อาหาร การท่องเที่ยว ไฟฟ้า เป็นต้น หรือ จัดหลักสูตรร่วมกับบริษัทซี.พี.ออลล เมื่อจบแล้วก็เขาทำงานในร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น” ประธาน ทปอ.มรภ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561](#)